

การหางานทำระหว่างศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

รัฐบาลนิวซีแลนด์อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับหลักสูตร ระยะยาว ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ให้ได้ระดับที่ทางรัฐบาลกำหนดเอาไว้ นักศึกษามักเลือกทำงานในวันหยุด วันที่ไม่มีเรียน หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ส่วนค่าแรงมักได้เป็นรายชั่วโมงประมาณชั่วโมงละ NZ\$8 - NZ\$15 ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ทุกคนที่ทำงานในนิวซีแลนด์จะต้องเสียภาษี จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรายได้ที่มี ถ้านักศึกษาลงทะเบียนในหลักสูตรหลักแล้วจะสามารถยื่นขอ Work Permit อยู่ได้ถึง 1 ปี เต็ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [Tax system](#)

งานพิเศษที่นักศึกษาต่างชาตินิยมทำมีดังต่อไปนี้

1.งานเสิร์ฟอาหาร มีอยู่ทั่วไปตามร้านอาหารต่างๆ รวมถึงร้านอาหารไทย สำหรับร้านอาหารตะวันตก นิยมรับพนักงานเสิร์ฟที่มีประสบการณ์แล้ว เนื่องจากร้านอาหารประเภทนี้มักมีระเบียบและขั้นตอนการทำงานที่เคร่งครัด และให้ค่าแรงสูงกว่าร้านอาหารประเภทอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์มักหางานได้จากร้านอาหารขนาดเล็ก-กลาง หรือร้านอาหารเอเชีย ที่เจ้าของร้านนิยมรับนักศึกษาประจำชาติตนเพราะสามารถสื่อสารกันเข้าใจ และรู้เรื่องอาหารประจำชาติเป็นอย่างดี

2.งานทำความสะอาดตามบ้าน ชาวนิวซีแลนด์ที่มีธุระหรือทำงานนอกบ้านมักจ้างวานนักศึกษาที่ตนสนิทคุ้นเคยให้มาทำความสะอาดที่บ้าน หรือสมัครโดยตรงกับบริษัททำความสะอาด นักศึกษารับผิดชอบงานบ้านทั่วไป เช่น ปัดฝุ่น ทำความสะอาดห้องน้ำ ครีว สระว่ายน้ำ ดูดฝุ่น ฯลฯ ข้อดีของงานประเภทนี้คือ นักศึกษาสามารถเลือกวัน และ เวลาทำงานได้ ไม่เครียดจนเกินไป และได้ฝึกภาษา กับเจ้าของบ้าน แต่ต้องมีความอดทนสูง เจ้าของบ้านบางคนอาจจู้จี้เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยบ้าง และต้องมีความรู้ด้านการใช้สารเคมี และอุปกรณ์ทำความสะอาด

3.งานพี่เลี้ยงเด็ก สำหรับคนรักเด็กโดยเฉพาะ เป็นงานที่ต้องการความไว้วางใจระหว่างผู้ปกครอง และพี่เลี้ยงเด็ก งานลักษณะนี้ไม่หนักจนเกินไป แต่ต้องใช้จิตวิทยาสูง เข้าใจธรรมชาติของเด็ก และต้องเป็นคนที่รอบคอบ อย่าเผลอ เพราะหากคลาดสายตาจากเด็ก ก็อาจเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดได้

จะหางานอย่างไร

1. สมัครด้วยตนเอง โดยเฉพาะงานตามร้านอาหาร ต้องมีความมั่นใจ และเดินเข้าไปแนะนำตัวกับเจ้าของร้านด้วยตนเอง สอบถามทางร้านว่ายังต้องการพนักงานหรือไม่ พร้อมทั้งฝากเบอร์โทรศัพท์ หรือ Resume ไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ วิธีนี้อาจดูไม่ค่อยเป็นทางการนัก แต่มักได้ผลเสมอ
2. ดูตามบอร์ด ป้ายประกาศ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่มักมีโฆษณารับสมัครงานอยู่เสมอ
3. สอบถามจากเพื่อนฝูงหรือ ผู้ที่มาอยู่ก่อน
4. Student Job Search เป็นองค์กรที่ไม่หวังกำไร เป็นตัวแทนหางานสำหรับนักศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของ สมาคมนักศึกษาและรัฐบาล Student

Job Search ให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้ทำงานที่ปลอดภัย ในหลากหลายธุรกิจ สามารถหางานได้ที่ <http://www.sjs.co.nz> งานที่ Student Job Search มีหลากหลายตั้งแต่งานที่ทำชั่วโมงเดียวจนถึงหลายชั่วโมง งานพาร์ทไทม์ หรืองานฟูลไทม์ ประเภทของงานมีตั้งแต่ ติวเตอร์ พี่เลี้ยงเด็ก ทำสวน ออกแบบเว็บไซต์ งานในคาเฟ่หรือสำนักงาน รวมทั้งงานด้านอื่นๆอีกมากมาย

กฎหมายแรงงาน

กฎหมาย แรงงานจะให้ความคุ้มครองลูกจ้าง และกำหนดความรับผิดชอบของ นายจ้างที่ต้องทำให้แก่ลูกจ้าง โดยห้ามหาผลประโยชน์หรือทำร้ายลูกจ้าง มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน ห้ามมีการดูถูกทางเพศไม่ว่าเพศใด แม้แต่การโฆษณารับสมัครงาน ต้องใช้ค่าที่เป็นกลาง รวมทั้งลูกจ้างเพศหญิงและชายต้องได้ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันในกรณีที่ทำงานประเภทเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.dol.govt.nz>